



## คู่มือ

การจัดทำและใช้ข้อมูลข่าวสาร  
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจ  
(คชส.สน./สภ.)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

## คำนำ

ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีตำรวจทั้งในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม,งานสืบสวนสอบสวน,งานจราจร, งานอำนวยความสะดวกและงานบริหารของสถานีตำรวจ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจ คือ สถานีที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นพื้นฐานทุกเรื่องของสถานีตำรวจ หมายความว่ารวมถึง ข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและข้อมูลสถานภาพของสถานีตำรวจ มีการรวบรวม การจัดเก็บอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหาและนำมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งแต่ละสถานีตำรวจยังไม่ได้จัดเก็บอยู่ ณ ที่เดียวกัน.

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจ เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลของสถานีตำรวจในงานทุกด้าน ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลในการพิจารณาแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ศูนย์ข้อมูลในการพิจารณาแผนการบริการให้กับประชาชนและการจราจร ศูนย์ข้อมูลในการพิจารณาแผนอำนวยความสะดวกในงานอำนวยความสะดวกยุติธรรม ตลอดจนศูนย์ข้อมูลในการพิจารณาแผนอำนวยความสะดวก ประกอบการสั่งการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปหรือเฉพาะกิจ.

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) ได้วางรากฐานของการพัฒนาสถานีตำรวจไว้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์ผลก็คือ ข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลท้องถิ่นเดิม แต่เนื่องจากการรวบรวมข้อมูล,การจัดเก็บ,การค้นหาหรือนำมาประสานประโยชน์ ตลอดจนการรับผิดชอบยังไม่เป็นระบบ ข้อมูลต่าง ๆ กระจัดกระจายไปตามงานฝ่ายต่าง ๆ ไม่รวมอยู่ ณ ที่เดียวกัน การนำข้อมูลมาใช้จึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของผู้บังคับบัญชาแต่ละสถานี ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ผลเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน จึงสมควรให้สถานีตำรวจจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสถานีตำรวจ ขึ้นทุกแห่งทั่วประเทศ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้จัดทำคู่มือการจัดทำและใช้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
คำนิยาม	1
ผังการจัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำสถานีตำรวจ(ศขส.สน./สก.)	2
การจัดทำข้อมูลข่าวสาร	3
ขั้นตอนการจัดทำข้อมูลข่าวสาร	14
ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลข่าวสาร	19
การใช้ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน	21
<b>ภาคผนวก</b>	
บัญชีสารบัญเพิ่มบุคคล (ผนวก ก.)	24
บัญชีบุคคล (ผนวก ข.)	25
แบบประวัติบุคคลทั่วไป (ผนวก ค.)	26
บัญชีสารบัญเพิ่มสถานที่ (ผนวก ง.)	28
บัญชีสถานที่ (ผนวก จ.)	31
แบบประวัติสถานที่ทั่วไป(ผนวก ฉ.)	32
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งหรือรูปถ่าย (ผนวก ช.)	33
แบบประวัติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม( ผนวก ซ.)	34
แบบประวัติสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม (ผนวก ฌ.)	36
<b>คำแนะนำการใช้แบบฟอร์มในภาคผนวก</b>	
- แบบบัญชีสารบัญเพิ่มบุคคลและแบบบัญชีเพิ่มสถานที่	37
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีสารบัญเพิ่มบุคคล	
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีสารบัญเพิ่มสถานที่	
- บัญชีบุคคล	51
ตัวอย่างการจัดทำบัญชีบุคคล	
- บัญชีสถานที่	54
- แบบประวัติบุคคลและแบบประวัติสถานที่	55
- แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งหรือรูปถ่าย	55
คำแนะนำการจัดเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม	56
การจัดเรียงเอกสาร ในแฟ้ม	58